

## เตือนภัย ย้ายเมืองหลวง หน้าท่าวม!!!

นำเสนอเมื่อ : 14 พ.ย. 2552

### เตือนภัยย้ายเมืองหลวงหน้าท่าวม!!!!!!!

จากกรณีที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าสากล  
เปิดเผยผลการศึกษาสภาพภูมิอากาศของเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง กทม.ติดโผเมืองใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง  
คือ ระดับ 5 ที่จะเกิดภัยธรรมชาติเนื่องจากภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับนครโฮจิมินห์  
ประเทศเวียดนาม และเชียงใหม่ ประเทศจีน  
ได้มีนักวิชาการออกมาสันนิษฐานผลการศึกษาและหาวัดวัดกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น เมื่อวันที่ 13 พ.ย.  
นายพิจิตต์ รัตตกุล ผอ.ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย กล่าวว่ ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ กทม.  
ตามรายงานการติดตามของศูนย์เอดี้พีซีพบว่าจะมี 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นได้คือ ปริมาณน้ำทะเล  
น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเออลนเขาท่วมพื้นดินได้นานกว่าปกติ และกระแสน้ำที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งพื้นที่  
กทม. นั้นถือว่าเป็นพื้นที่ต่ำ และขณะนี้พบวาระดับความสูงของพื้นดินนั้นสูงเพียง 40 เซนติเมตรจาก  
ระดับน้ำทะเลปานกลาง

ทั้งนี้ จะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือคลองเออลัน  
เข้าท่วมพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น แมว่ว่ กทม. จะมีระบบระบายน้ำ ระบบแก้ปัญหาที่รองรับ  
แต่ก็จะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า  
สิ่งที่ตนเคยคาดการณ์ไว้ว่าประเทศไทยจะมีหิมะตก  
โดยเฉพาะทางบนภูเขาทางภาคเหนือไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมาย ขณะนี้ขาดเพียงความชื้นเท่านั้น  
ขณะที่พื้นที่กรุงเทพฯ ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนในอนาคตกรุงเทพฯ  
จะอยู่ใต้น้ำทะเล รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ด้วย จากนี้ไม่เกิน 10 ปี จะเริ่มเห็นอย่างชัดเจน ดังนั้น  
กทม.ควรเตรียมความพร้อมในการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อื่น ซึ่งสถานที่ที่ปลอดภัยและมีความเหมาะสมที่สุด คือ  
อีสานใต้ เพราะสูงจากระดับน้ำทะเลเกินกว่า 100 เมตร และไม่มีรอยร้าวในแผ่นดิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

นสพ.เดลินิวส์

<http://hilight.kapook.com/view/43506>

## B4Ninety สถานีเพลงเก่า

เพลง ลุงคิดกับหลานชิตชัยและแดนศิริไลซ์สุดขอบฟ้า



ศิลปิน ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

อัลบั้ม แดนศิริไลซ์

[ [ปิดหน้าต่างนี้](#) ]



ฟังเพลงใช้โปรแกรม [Real Player](#) นะ  
ถ้ายังไม่มีการคลิก [Download](#) เลยนะจะ